

Ngân sách 2024: Công bằng cho Mọi Thế hệ

Ngày 16 tháng 4 năm 2024 Ottawa, Ontario Bộ Tài chính Canada

Hôm nay, Bà Chrystia Freeland, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Tài chính, đã công bố Ngân sách 2024: Công bằng cho Mọi Thế hệ.

Đó là kế hoạch xây dựng một Canada hữu hiệu hơn cho mọi thế hệ, nơi mà các thế hệ trẻ có thể tiến lên phía trước, nơi mà sự chăm chỉ của họ được đền đáp và nơi họ có thể mua hoặc thuê được nhà riêng—nơi mọi người đều có một cơ hội công bằng ở một đời sống trung lưu tốt đẹp.

Thứ nhất, Ngân sách 2024 có hành động táo bạo để xây thêm nhà. Bởi vì cách tốt nhất để khiến giá nhà và giá thuê phải chăng hơn là tăng nguồn cung—và tăng nhanh chóng. Ngân sách 2024 đưa ra chiến lược để mở cửa 3,87 triệu ngôi nhà mới vào năm 2031. Các biện pháp chính bao gồm khai triển Kế hoạch Đất công cho Nhà ở (*Public Lands for Homes Plan*) mới và Quỹ Bảo vệ Tiền thuê nhà (Canada Rental Protection Fund) mới của Canada, tăng cường Điều lệ Thế chấp của Canada (Canadian Mortgage Charter) và tạo ra một bản Tuyên ngôn về Quyền của Người Thuê nhà Canada (Canadian Renters' Bill of Rights) mới.

Thứ hai, Ngân sách 2024 sẽ giúp cuộc sống bớt đắt đỏ hơn. Dựa trên sự mở rộng mang tính chuyển đổi đối với mạng lưới an toàn xã hội của Canada của chính phủ—từ dịch vụ giữ trẻ với mức phí 10 đô la một ngày, đến dịch vụ chăm sóc nha khoa cho người Canada không có bảo hiểm, đến giai đoạn đầu tiên của chương trình bảo hiểm được phẩm phổ cập trên toàn quốc—Ngân sách 2024 thúc đẩy nỗ lực của chính phủ nhằm giảm chi phí hàng ngày cho người Canada. Điều này bao gồm việc giúp ổn định chi phí thực phẩm, bãi trừ các thứ lệ phí rác để làm cho giá cả công bằng hơn và giảm chi phí ngân hàng. Ngân sách 2024 thực hiện các khoản đầu tư mới mang tính chuyển đổi, bao gồm việc khai triển Chương trình Thực phẩm Trường học Quốc gia (National School Food Program) mới và Trợ cấp Người khuyết tật Canada (Canada Disability Benefit) mới.

Thứ ba, Ngân sách 2024 sẽ phát triển nền kinh tế theo cách mọi người đều có phần. Đó là một kế hoạch sẽ thu hút và tăng cường đầu tư, nâng cao năng suất và khuyến khích loại cạnh tranh mang tính thay đổi mạnh mẽ nhằm tạo ra những công việc được trả lương cao và có ý nghĩa, đồng thời giúp Canada luôn dẫn đầu về kinh tế. Nó cũng sẽ cung cấp sự hỗ trợ mới để trao quyền cho nhiều doanh nhân và nhà đổi mới giỏi nhất của chúng ta đưa ý tưởng của họ vào hoạt động tại Canada. Điều này gồm cả việc thu hút nhiều đầu tư hơn vào nền kinh tế net-zero (tích lũy carbon bằng không (net-zero) bằng cách mở rộng và cung cấp các khoản tín dụng thuế đầu tư kinh tế lớn, giữ vững lợi thế là quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo của Canada, và đầu tư vào các khoản tài trợ nghiên cứu nâng cao sẽ mang lại cho các thế hệ trẻ hơn những việc làm tốt và cơ hội mới. Và điều đó có nghĩa là bảo đảm được phần của các Dân tộc Bản địa trong sự tăng trưởng này theo cách phù hợp với họ.

Ngân sách 2024 sẽ làm cho hệ thống thuế của Canada trở nên công bằng hơn bằng cách yêu cầu những người giàu nhất đóng phần công bằng của họ—để chúng ta có thể đầu tư vào sự thịnh vượng cho mọi thế hệ và bởi vì sẽ là vô trách nhiệm và không công bằng nếu chuyển thêm nợ cho các thế hệ tiếp theo bằng cách bỏ lơ nguyên tắc tài chính (fiscal anchor) của chúng ta. Ngân sách 2024 là một kế hoạch kinh tế có trách nhiệm nhằm duy trì các mục tiêu tài chính được nêu trong Báo cáo kinh tế mùa thu năm 2023 và đã giúp Canada duy trì tỷ lệ thâm hụt và nợ ròng trên GDP thấp nhất trong G7.

Trích dẫn

“Chính phủ của chúng tôi lần đầu tiên lên cầm quyền với cam kết củng cố và mở rộng tầng lớp trung lưu. Chúng tôi đã thực hiện cam kết đó bằng cách giảm nghèo, đặc biệt là cho trẻ em và người cao niên, đồng thời tạo ra hàng triệu việc làm tốt cho người dân Canada. Công việc của chúng tôi vẫn chưa xong. Ngân sách 2024 đổi mới trọng tâm của chúng tôi là mở ra cánh cửa dẫn vào tầng lớp trung lưu cho hàng triệu người Canada trẻ tuổi. Chúng ta sẽ xây thêm nhà ở và giúp giảm chi phí cuộc sống. Chúng ta sẽ lèo lái nền kinh tế của mình theo hướng tăng trưởng để nâng mọi người lên. Đó là sự công bằng cho mọi thế hệ.”

- Bà Chrystia Freeland, Phó Thủ tướng, Tổng trưởng Tài chính

Tài liệu liên quan

- Ngân sách 2024: Công bằng cho Mọi Thế hệ
- Ngân sách 2024: Diễn văn của Phó Thủ tướng, Tổng trưởng Tài chính
- Ngân sách 2024: Các biện pháp chính (có bản dịch qua các ngôn ngữ không chính thức)
- Thông tin cơ bản: Thêm nhiều Nhà Giá cả phải chăng hơn
- Thông tin cơ bản: Mạng lưới An toàn Xã hội Mạnh hơn
- Thông tin cơ bản: Công bằng cho Thế hệ Trẻ
- Thông tin cơ bản: Tăng trưởng Kinh tế và Năng suất
- Thông tin cơ bản: Phát triển Doanh nghiệp nhỏ
- Thông tin cơ bản: Cộng đồng An toàn hơn, Lành mạnh hơn
- Thông tin cơ bản: Một Tương lai Công bằng cho các Dân tộc Bản địa
- Thông tin cơ bản: Công bằng về Thuế cho Mọi Thế hệ
- Ngân sách 2024: Khuôn khổ ngân hàng hướng tới người tiêu dùng của Canada

Liên lạc

Truyền thông có thể liên lạc với:

Katherine Cuplinskas

Thư ký Báo chí và Cố vấn Truyền thông Cấp cao
(Press Secretary and Senior Communications Advisor)
Văn phòng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
(Office of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance)
Katherine.Cuplinskas@fin.gc.ca

Phòng Quan hệ truyền thông
(Media Relations)
Bộ Tài chính Canada
(Department of Finance Canada)
mediare@fin.gc.ca
613-369-4000

Thắc mắc chung

Điện thoại: 1-833-712-2292
TTY: 613-369-3230
E-mail: financepublic-financepublique@fin.gc.ca